

Số: 2022 /KH-TCĐ

Kiên Giang, ngày 31 tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Hoạt động của Tổ Chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp
tỉnh Kiên Giang năm 2022

Căn cứ Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc kiện toàn Tổ Chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp tỉnh Kiên Giang trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-TCĐ ngày 17/6/2022 của Tổ trưởng Tổ Chỉ đạo về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp tỉnh Kiên Giang trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19.

Tổ Chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp tỉnh Kiên Giang trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 (gọi tắt là Tổ Chỉ đạo) ban hành Kế hoạch hoạt động của Tổ Chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp tỉnh Kiên Giang năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao vai trò là đầu mối và trách nhiệm của Tổ Chỉ đạo trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phục hồi sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nhằm đạt mức cao nhất các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra.

2. Yêu cầu

- Tổ Chỉ đạo nắm bắt tình hình, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tổ chức phương án sản xuất và lưu thông hàng hóa phù hợp với tình hình mới; kịp thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp vừa đảm bảo phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.



- Thành viên Tổ Chỉ đạo cần chủ động, phối hợp chặt chẽ với Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp để đẩy nhanh tiến trình phục hồi và phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất hướng xử lý cho cơ quan cấp trên để xem xét, giải quyết.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

(Nhiệm vụ cụ thể của Tổ Chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp tỉnh Kiên Giang năm 2022 như Phụ lục đính kèm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương - Cơ quan thường trực Tổ Chỉ đạo

- Tham mưu Tổ Trưởng Tổ Chỉ đạo điều phối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thành viên Tổ Chỉ đạo, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo nội dung, tiến độ đã đề ra.

- Phối hợp với Sở Tài chính để lập dự toán, phân bổ kinh phí hoạt động cho các đơn vị liên quan theo Kế hoạch hoạt động của Tổ Chỉ đạo năm 2022; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này; kịp thời đề xuất Tổ trưởng Tổ Chỉ đạo xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Sở Tài chính

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và dự toán kinh phí thực hiện của Tổ Chỉ đạo. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm tra, trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan trong khả năng cân đối của ngân sách.

3. Thành viên Tổ Chỉ đạo

- Xây dựng chương trình hoặc kế hoạch công tác để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động của Tổ Chỉ đạo theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Chủ động kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc phục hồi sản xuất công nghiệp theo lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Công Thương tổng hợp, gửi Sở Tài chính để thẩm tra, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Định kỳ báo cáo cho Cơ quan thường trực Tổ Chỉ đạo về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Quy chế hoạt động của Tổ Chỉ đạo.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Tổ Chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp tỉnh Kiên Giang năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương) để chỉ đạo thực hiện. *T.Đ.Đ.*

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Tổ Chỉ đạo;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, P. KT, P.TH;
- Lưu: VT, tmchau.

TỔ TRƯỞNG,



lal

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lê Quốc Anh



**UBND TỈNH KIÊN GIANG
TỔ CHỈ ĐẠO PHỤC HỒI
SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP**

Phụ lục

NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA TỔ CHỈ ĐẠO PHỤC HỒI SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 303/KH-TCĐ ngày 31/8/2022 của Tổ Chỉ đạo phục hồi sản xuất công nghiệp tỉnh Kiên Giang)

STT	Nhiệm vụ	Cơ quan thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	Hỗ trợ doanh nghiệp trong tuyển dụng, cung ứng lao động đối với lĩnh vực dệt may, da giày, thủy sản.	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Sở Công Thương; các đơn vị, địa phương có liên quan	Quý III Năm 2022	
2	Tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa phục vụ cho sản xuất, kinh doanh.	Sở Giao thông vận tải	Công an tỉnh; các đơn vị, địa phương có liên quan	Năm 2022	
3	Tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp về chính sách vay vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, khoan nợ, giãn nợ,... cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp.	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh	Các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan	Năm 2022	
4	Tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn về nguồn nguyên liệu thủy sản phục vụ cho chế biến và trong cấp giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ.	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan	Quý III Năm 2022	
5	Tổ chức khảo sát một số doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh về phục hồi sản xuất công nghiệp.	Sở Công Thương	Các đơn vị, địa phương có liên quan	Quý III Năm 2022	
6	Kiểm tra tình hình thực hiện giải ngân các gói, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.	Sở Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh	Các đơn vị, địa phương có liên quan	Quý III Năm 2022	



STT	Nhiệm vụ	Cơ quan thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Ghi chú
7	Kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh.	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Các đơn vị, địa phương có liên quan	Quý III Năm 2022	
8	Tổ chức Hội thảo, triển lãm các giải pháp chuyển đổi số cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.	Sở Thông tin và Truyền thông	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan	Quý III Năm 2022	
9	Báo cáo khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư về thủ tục đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đầu tư sản xuất kinh doanh trong KCN, KKT.	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc	Các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan	Quý III Năm 2022	
10	Tổng hợp, báo cáo khó khăn, vướng mắc của các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ về phục hồi sản xuất công nghiệp.	Sở Công Thương	Các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan	Quý IV Năm 2022	
11	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh về phục hồi sản xuất công nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp.	UBND các huyện, thành phố	Các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan	Năm 2022	
12	Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hội chợ triển lãm, hội nghị giao thương,... trong và ngoài nước.	Sở Công Thương	Các Sở, ngành địa phương và các đơn vị liên quan	Năm 2022	

STT	Nhiệm vụ	Cơ quan thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian thực hiện	Ghi chú
13	Phân bổ và tổ chức tiêm phòng kịp thời vaccine Covid-19 (liều nhắc) cho người lao động tại các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh.	Sở Y tế	Các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan	Năm 2022	
14	Thiết lập và nâng cấp Kênh liên lạc giữa Tổ Chỉ đạo với các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh.	Sở Thông tin và Truyền thông	Sở Công Thương	Quý III Năm 2022	
15	Xây dựng và triển khai Kế hoạch đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.	Sở Công Thương	Các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan	Quý III Năm 2022	
16	Hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư dự án trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Sở Công Thương	Các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan	Năm 2022	
17	Xử lý vướng mắc cho nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng CCN Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc.	UBND thành phố Phú Quốc	Sở Tài nguyên và Môi trường; các Sở, ngành và các đơn vị liên quan	Năm 2022	

